



THÔNG CÁO BÁO CHÍ

ĐỀ PHÁT HÀNH NGAY: Ngày 14 tháng Chín năm 2022

NGƯỜI LIÊN LẠC: Kristine Roselius, 415.519.5419 hoặc kroselius@baaqmd.gov

Lệnh triệt giảm để dừng hoạt động của các máy phát điện chạy bằng diesel tại Green Sage của Địa Hạt Không Khí có hiệu lực thi hành ngay lập tức theo phán quyết của thẩm phán Tòa Thượng Thẩm Alameda

SAN FRANCISCO – Ngày hôm qua, Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh đã nhận được phán quyết từ thẩm phán Tòa Thượng Thẩm Alameda và kết luận rằng lệnh triệt giảm để dừng hoạt động của các máy phát điện chạy bằng diesel tại các cơ sở trồng cần sa Green Sage ở Oakland sẽ có hiệu lực thi hành ngay lập tức theo lệnh khác của tòa án.

Sau khi Hội Đồng Điều Trần độc lập của Địa Hạt Không Khí ban hành lệnh triệt giảm vào tháng Bảy để yêu cầu dừng hoạt động của tất cả các máy phát điện thì bất chấp lệnh này, năm máy vẫn tiếp tục được sử dụng đến hết tháng Tám. Trước đây, có tới chín máy phát điện đã được sử dụng tại địa điểm này để sản xuất đủ điện năng cung cấp cho 9,000 ngôi nhà.

Veronica Eady, phó viên chức điều hành cấp cao phụ trách vấn đề chính sách và bình đẳng tại Địa Hạt Không Khí cho biết: "Địa Hạt Không Khí phải thực hiện thêm một bước là yêu cầu cơ quan tư pháp thực thi lệnh triệt giảm nhằm xử lý trường hợp không tuân thủ để đảm bảo dừng phát thải dầu diesel độc hại từ hoạt động 24/7 của các máy phát điện tại Green Sage. Địa Hạt Không Khí, Thành Phố Oakland và Quận Alameda sẽ tiếp tục hợp tác cùng nhau để bảo vệ các cư dân tại East Oakland, những người đang phải gánh chịu ảnh hưởng nặng nề của tình trạng ô nhiễm không khí. Chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi những trường hợp vi phạm về chất lượng không khí này chấm dứt vĩnh viễn".

Phán quyết của thẩm phán Tòa Thượng Thẩm Alameda đã bác bỏ các lập luận kỹ thuật cho rằng không thể thực thi lệnh này ngay lập tức, đồng thời phê chuẩn lệnh của Hội Đồng Điều Trần của Địa Hạt Không Khí về việc ban hành lệnh triệt giảm đối với bất động sản. Hơn nữa, thẩm phán đã mời địa hạt nộp đơn xin lệnh cấm tạm thời trong trường hợp có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy tiếp tục có mối quan tâm đến việc đưa máy phát điện chạy bằng diesel vào bất động sản bất chấp lệnh của hội đồng điều trần.

Vụ kiện tụng của Địa Hạt Không Khí tại tòa án tiểu bang yêu cầu áp đặt các hình phạt dân sự thực tế và tạo cơ hội cho cơ quan tư pháp tiếp tục giám sát đối với lệnh triệt giảm của Hội Đồng Điều Trần tại Địa Hạt Không Khí và được tiến hành để nghiêm cấm Green Sage, YCL Investment Group LLC và XYZ Connections, Inc. vận hành máy phát điện di động chạy bằng diesel tại các địa điểm 5601 và 5733 San Leandro Ave ở Oakland.

Địa Hạt Không Khí đã đưa ra Thông Báo Vi Phạm gửi đến Green Sage vào ngày 16 tháng Hai năm 2022, do hoạt động mà không có giấy phép. Địa Hạt Không Khí đã được cấp lệnh [triệt giảm từ Hội Đồng Điều Trần độc lập của cơ quan này vào tháng Bảy](#) để dừng hoạt động của các máy phát điện chạy bằng điêzen của Green Sage do các vi phạm đang diễn ra tại các cơ sở Oakland Tinnery và Oakland Cannery của Green Sage. Green Sage đã được yêu cầu dừng hoạt động của các máy phát điện chạy bằng điêzen ngay lập tức nhưng không tuân thủ lệnh này.

[Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh](#) là cơ quan vùng chịu trách nhiệm bảo vệ chất lượng không khí trong Vùng Vịnh gồm chín quận. Kết nối với Địa Hạt Không Khí qua [Twitter](#), [Facebook](#) và [YouTube](#).

#

*Văn Phòng Truyền Thông của Địa Hạt Không Khí
375 Beale Street, Suite 600, San Francisco, CA 94105
[Trang Chủ của Địa Hạt Không Khí](#) | [Thông Cáo Báo Chí](#)*